

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้มาประชุม		
๑	นายสุทัศน์ พระงาม	ประธานสภา อบต.ดม	สุทัศน์ พระงาม
๒	นางล้น พิกุลทอง	รองประธานสภา อบต.ดม	ล้น พิกุลทอง
๓	นางสาวมยุรี สุวรรณราช	เลขานุการสภา อบต.ดม	ลา
๔	นางสุวรรณี ตุ่มทอง	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑	สุวรรณี ตุ่มทอง
๕	นางอภิญา อุตราศรี	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๒	อภิญา อุตราศรี
๖	นายสนอง สุขอุ้ม	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๒	ลา
๗	นายอาทิตย์ ปัดภัย	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๓	อาทิตย์ ปัดภัย
๘	นายปรีชา สุขอุ้ม	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๓	ปรีชา สุขอุ้ม
๙	นายวันดี มณฑล	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๔	วันดี มณฑล
๑๐	นายอภิสิทธิ์ พลศรี	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๔	อภิสิทธิ์ พลศรี
๑๑	นายทศ แม่นผล	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๕	ทศ แม่นผล
๑๒	นายฤทธิ์ ออก่อน	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๕	ฤทธิ์ ออก่อน
๑๓	นายณินทร์ เหล่าดี	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๖	ณินทร์ เหล่าดี
๑๔	นายเส้าเพ็ญ บุญสอน	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๖	เส้าเพ็ญ บุญสอน
๑๕	นายชิษณุพงศ์ สิ้นสุพรรณ	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๗	ชิษณุพงศ์ สิ้นสุพรรณ
๑๖	นายสรอน วงษ์มี	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๗	สรอน วงษ์มี
๑๗	นายสิริพงศ์ หงษ์ศรีจันทร์	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๘	สิริพงศ์ หงษ์ศรีจันทร์
๑๘	นายไพฑูรย์ สมนาค	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๘	ไพฑูรย์ สมนาค
๑๙	นายช่วย บุญเนือง	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๙	ช่วย บุญเนือง
๒๐	นายทรงเกียรติ คำฝอย	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๐	ทรงเกียรติ คำฝอย
๒๑	นายชิน ยิ่งหาญ	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๐	ชิน ยิ่งหาญ
๒๒	นายอาทิตย์ ชื่นบาน	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๑	อาทิตย์ ชื่นบาน
๒๓	นายนิราช จำนรงค์	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๑	นิราช จำนรงค์
๒๔	นายเกียรติศักดิ์ สนุกแสน	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๒	เกียรติศักดิ์ สนุกแสน
๒๕	นายประสิทธิ์ สุขอุ้ม	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๒	ประสิทธิ์ สุขอุ้ม
	ผู้เข้าร่วมประชุม		
๑	นายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม	ล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ
๒	นายชาคร นันทา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม	-
๓	นางจารุณี พาณิกุล	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม	-
๔	นายเสถียน เลื่อนทอง	เลขานุการนายก อบต.ดม	เสถียน เลื่อนทอง
๕	นางกฤษณา หงษ์แก้ว	ที่ปรึกษานายก อบต.ดม	-
๖	นายสามารถ สุดาจันทร์	ที่ปรึกษานายก อบต.ดม	-
๗	นายสมบัติ สามใจ	ที่ปรึกษานายก อบต.ดม	สมบัติ สามใจ
๘	นายเติม ตุ่มทอง	ที่ปรึกษานายก อบต.ดม	-

๒

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๙	นางสุพิชญา นื่องดี	นักวิชาการศึกษา	สุพิชญา นื่องดี
๑๐	นางอุบล ผลมาก	ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง	อุบล ผลมาก
๑๑	นายสำเร็จ แสนพันธ์	ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง	สำเร็จ แสนพันธ์
๑๒	นายหวิวิ ยัวะดำ	ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง	หวิวิ ยัวะดำ
๑๓	นายบัวลอย ดวงดี	สารวัตรกำนันตำบลดม	บัวลอย ดวงดี
๑๔	นายรุณ อนงชัย	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒	รุณ อนงชัย
๑๕	นายเสรื้อย ยิ่งชื่น	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖	เสรื้อย ยิ่งชื่น

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗

วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เริ่มประชุมเวลา	๐๙.๐๐ น.
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว	เมื่อถึงเวลากำหนดนัดประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาฯ จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมเข้าห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม มาครบองค์ประชุมแล้ว ใครขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมต่อไป
	การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ ว่าด้วยการประชุม ข้อ ๒๑ และ ข้อ ๒๒ องค์การบริหารส่วนตำบลม จึงขอประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภา	นายสนอง สุขอุ้ม ขอลาเนื่องจากติดธุระ ขอเชิญท่านนายก อบต.ดม มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญครับ
นายก อบต.ดม	๑. เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ดมคัพ ครั้งที่ ๑๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ครับ ๒. การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้ผู้ที่มีอายุครบ ๕๙ ปี แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ส่งเอกสารให้นักพัฒนาชุมชนด้วย ๓. ได้รับหนังสือจากอำเภอสังขะ ได้รับเรื่องร้องเรียนการเลี้ยงสุกรของ นางบัวลอย สมสุข หมู่ที่ ๔ ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียง ฝากสมาชิกสภาฯ ให้ช่วยกันดูแลด้วย ๔. อำเภอสังขะ แจ้งเตือนการลักลอบฆ่าสัตว์ ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ต่อไปครับ
มติที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม	มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
ประธานสภา	๓.๑ เรื่องการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม (ชั่วคราว) เนื่องจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม ซึ่งเป็นเลขานุการสภาฯ อบต.ดมไม่สบาย จึงขอเลือก

เลขานุการ อบต.ตม (ชั่วคราว) ตามข้อ ๑๙ ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้นโดยให้นำความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อขอเชิญครับ

- นายวันดี มณฑล เรียนประธานสภา อบต.ตม นายองค์การบริหารส่วนตำบลตม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอ นางสาวสุพิชญา นื่องดี ครับ
ผู้รับรองคนที่ ๑ นายทศ แม่นผล
ผู้รับรองคนที่ ๒ นายอภิสิทธิ์ พลศรี
- นายชัชฌพงษ์ สิ้นสุพรรณ ผมขอเสนอ นายอาทิตย์ ปัดภัย ครับ
ผู้รับรองคนที่ ๑ นายไพฑูรย์ สมนาค
ผู้รับรองคนที่ ๒ นายสิริพงศ์ หงษ์ศรีจันทร์
- ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อมีอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเลือก นางสาวสุพิชญา นื่องดี เป็นเลขานุการชั่วคราว โปรดยกมือครับ
- มติที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง
- ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเลือก นายอาทิตย์ ปัดภัย เป็นเลขานุการชั่วคราว โปรดยกมือครับ
- มติที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง
- ประธานสภาฯ สรุปเลขานุการชั่วคราว นางสาวสุพิชญา นื่องดี
- มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
- ประธานสภาฯ ๓.๒ เรื่องแจ้งยอดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลตม ขอเชิญท่านนายก อบต.ตม
ครับ แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ส่งโครงการให้ส่วนโยธาภายในอาทิตย์หน้าดูโครงการใน
แผนพัฒนา ๓ ปีด้วย
- นายก อบต.ตม ยอดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตมสามารถ
นำไปใช้จ่ายได้ ๓,๘๒๘,๗๓๙.๙๓ บาท แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ส่งโครงการให้ส่วนโยธา
ภายในอาทิตย์หน้าดูโครงการในแผนพัฒนา ๓ ปีด้วย
- มติที่ประชุม รับทราบ
- นายก อบต.ตม ๓.๓ เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจ่ายขาดเงินสะสม
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองแจ้งการจ่ายขาดเงินสะสมที่ไม่เหมาะสมเช่น ซื้อเสื้อกันหนาว ฯ
- ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตมได้สอบถามท่านนายก อบต.ตมเลยครับ ถ้า
ไม่มีผมขอเชิญประธานคณะกรรมการเครือข่ายตมเทพรักษาได้นำเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมขอ
เชิญครับ
- มติที่ประชุม รับทราบ
- ประธานสภาฯ ๓.๔ เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑาตมเทพรักษาเกมส์
ขอเชิญท่านประธานเครือข่ายฯ ได้นำเสนอครับ
- ประธานเครือข่ายฯ เรียนประธานสภา อบต.ตม นายองค์การบริหารส่วนตำบลตม สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมประชุมใน
วันนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์ มีทั้งหมด ๓ เขต เขต ๑ จังหวัด
สุรินทร์ เขต ๒ อำเภอรัตนบุรี เขต ๓ อำเภอปราสาท มี ๖ อำเภอ อำเภอปราสาท ,

อำเภอสังขะ , อำเภอพนมดงรัก ,อำเภอกาบเชิง , และอำเภอศรีณรงค์ เครือข่ายดม
 เทพรัักษา มีทั้งหมด ๙ โรงเรียน ตำบลดมมี ๓ โรงเรียน ตำบลเทพรัักษามี ๖ โรงเรียน
 แต่ละเครือข่ายจะมีคณะกรรมการเครือข่ายจากโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และจะมีคณะ
 ที่ปรึกษาจากแต่ละตำบลร่วมด้วย และคณะกรรมการเครือข่ายก็จะคัดเลือกประธาน
 เครือข่าย ๑ ท่าน เป็นประธาน อยู่ในวาระ ๒ ปี คณะกรรมการเครือข่ายมีหน้าที่ ใน
 การดำเนินการพัฒนาการศึกษา ทางคณะกรรมการเครือข่ายดมเทพรัักษา จึงขอหารือใน
 เรื่องการจัดโครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑาตมเทพรัักษาเกมส์ ทางเครือข่ายดมเทพรัักษา
 อยากจัดโครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑาตมเทพรัักษาเกมส์ ในพื้นที่ตำบลดม ในระหว่างวันที่
 ๒๔ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ไม่ทราบว่าทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม มี
 ความคิดเห็นอย่างไร ขอเชิญท่านนายก อบต.ดมครับ

นายก อบต.ดม

ขอขอบคุณประธานเครือข่ายฯ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑาตมเทพรัักษาเกมส์ ใน
 พื้นที่ตำบลดม ในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทางองค์การบริหารส่วน
 ตำบลดมก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ สถานที่น่าจะเป็นโรงเรียนบ้านสนบ ก็ขอให้ทางโรงเรียนทำ
 โครงการมาขอรับงบประมาณได้เลยครับ

ประธานเครือข่าย
 ผอ.บุตรศรี หมื่นสุข

ขอเชิญท่าน ผอ.บุตรศรี หมื่นสุข ฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการครับ
 สำหรับโครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑาตมเทพรัักษาเกมส์ ในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘
 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผมว่าวันเวลาเหมาะสมแล้วครับ หลังจากช่วงนี้จะเป็นการสอบโอเน็ต
 สอบปลายปีต้องใช้ข้อสอบจากส่วนกลางทั่วประเทศ ประเภทกีฬา กำหนดรุ่นนักเรียนไม่เกิน
 ป.๖ ประเภทกรีฑา กำหนด รุ่นไม่เกินชั้นอนุบาล ๒ , รุ่นไม่เกิน ๑๐ ปี , รุ่นไม่เกิน ๑๒
 ปี ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ มีข้อซักถามไหมครับ

ประธานเครือข่าย

ถ้าอย่างนั้น ก็ให้คณะกรรมการเครือข่ายปรึกษาหารือกันเลยนะครับ ถ้าสมาชิกสภาฯ ไม่มี
 ข้อซักถาม ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ

๓.๕ เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
 เจ้าอยู่หัว (วันพ่อแห่งชาติ) ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ขอเชิญท่านนายก อบต.ดมครับ

นายก อบต.ดม

ปีนี้เราอาจจะจัดที่บริเวณปราสาทภูมิโปน ตอนเย็นมีจุดเทียนชัย และมอบเกียรติบัตรพ่อ
 ดีเด่น และมีรายการมวย ส่วนพ่อดีเด่นให้สมาชิกสภาฯ คัดรายชื่อ แบบฟอร์มให้
 เจ้าหน้าที่ออกแบบให้ด้วย สำหรับช่วงเช้าทางองค์การบริหารส่วนตำบลดมไม่ได้จัด เราไป
 ร่วมกับหน่วยงานอื่น ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ครับ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้นำเสนอสถานที่จัดกิจกรรมครับ

นายทศ แม่นผล

จัดบริเวณปราสาทภูมิโปนดีแล้วครับ เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วยครับ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมครับ

หัวหน้าส่วนการศึกษา

พื้นที่จัดกิจกรรมบริเวณปราสาทภูมิโปนเหมาะสมแล้วครับ ผมเห็นด้วยกับท่านนายก อบต.
 ดมครับ

นายวันดี มณฑล

ผมเห็นด้วยกับสถานที่จัดกิจกรรมครับ แต่อยากเรียนถามท่านว่ามีพรสพหรือเปล่า กรุณา
 แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบด้วยครับ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่าน นายก อบต.ดมครับ

นายก อบต.ดม

กิจกรรมมีมวย ส่วนกิจกรรมเพิ่มเติมให้สมาชิกสภาฯ เตรียมไว้คราวประชุมคราวหน้า ใส่
 เสื้อสีเหลือง ผู้มาร่วมกิจกรรมหมู่บ้านไม่ต่ำกว่า ๕๐ คน ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ครับ

ประธานสภาฯ มติที่ประชุม	ส่วนกิจกรรมเพิ่มเติมจะประชุมคราวหน้า รับทราบ ๓.๖ การเตรียมความพร้อมในการตั้งด่านตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ขอเชิญท่าน นายก อบต.ดม ครับ
นายก อบต.ดม ประธานสภาฯ นายอภิสิทธิ์ พลศรี	สำหรับรายชื่อในการตั้งด่านให้สมาชิกสภาประสานกับฝ่ายปกครองของแต่ละหมู่บ้าน มีสมาชิกสภาฯ จะเพิ่มเติมอีกมีไหมครับ เรียนประธานสภา อบต.ดม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดม สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลดมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมอยากทราบว่า การตั้งด่านตรวจช่วงเทศกาลปี ใหม่ ๒๕๕๘ จะเริ่มวันที่เท่าไรครับ
ประธานสภาฯ สารวัตร ป.ป.	ประชุมคราวหน้าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมครับ เรียนประธานสภา อบต.ดม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดม สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลดมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตเพิ่มเติม ข้อ ๓.๖ การตั้งด่าน ตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงนี้ชาวบ้านเกี่ยวข้าว ก็ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ตากข้าวบริเวณถนนสายหลัก และในวันนี้หน้า โรงเรียน จะมีเจ้าหน้าที่จราจรมาให้บริการหน้าโรงเรียน และอยากให้มีการสวมหมวก นิรภัย ๑๐๐% หน้าโรงเรียนอยากให้ อปพร.มาให้บริการร่วมกับเจ้าหน้าที่จราจรด้วยครับ
มติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔ ประธานสภาฯ ประธานเครือข่ายฯ	รับทราบ ๔.๑ เรื่องอื่นๆ ขอเชิญท่านประธานเครือข่ายฯ ครับ โครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑาตามเทพรักษาเกมส์ ในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สนามโรงเรียนบ้านสนบ ขอเชิญท่าน นายก อบต.เทพรักษา ครับ
นายก อบต.เทพรักษา	เรียนประธานสภา อบต.ดม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดม สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลดมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับโครงการแข่งขันกีฬา- กรีฑาตามเทพรักษา เกมส์ ในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สนามโรงเรียนบ้านสนบ ก็ขอ แจ้งให้ทางโรงเรียนส่งเอกสารเพื่อที่จะเตรียมการเบิกจ่ายได้เลยครับ
นายก อบต.ดม ประธานสภาฯ ผอ.สำเร็จ บุญพร้อม	สมส. จะมาตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ ของตำบลดม ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ นำเสนอมีอีกไหมครับ เรียนประธานสภา อบต.ดม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดม สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลดมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมดีใจมากครับที่คณะกรรมการเครือข่ายดม เทพรักษาได้มาร่วมประชุมกันในวันนี้ เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย เราต้อง ช่วยกันทุกฝ่ายจึงจะประสบผลสำเร็จได้ครับ
ประธานสภาฯ	ผมขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนดมวิทยาคาร มากครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องจะ นำเสนอมีอีกไหมครับ
นายวันดี มณฑล	ผมขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.ดม ที่ได้ร่วมทำบุญผ้าป่า สามัคคี ณ บ้านศาลา
นายชิษณุพงศ์ สีนสุพรรณ	ผมขอสอบถามสารวัตร ป.ป. ไม่ทราบว่าวันก่อนมีการตั้งด่าน จนท.ใส่ชุดธรรมดาไม่ได้ใส่ เครื่องแบบไม่ทราบว่าหน่วยไหนมาตรวจครับ
สารวัตร ป.ป.	ในสถานีตำรวจจรดดมมีทั้งหมด ๕ ฝ่าย การแต่งกายก็ไม่เหมือนกันครับ เช่น ฝ่ายสืบสวน ก็จะแต่งกายนอกเครื่องแบบเพื่อสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ครับ

ประธานสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ นำเสนอมีอีกไหมครับ

ประธานเครือข่ายฯ การแข่งขันทางวิชาการระดับเขต ณ จังหวัดสกลนคร ทางเครือข่ายตมแพร์ศึกษาก็มีโรงเรียน ๒ โรงเรียน ที่ชนะการแข่งขัน โรงเรียนบ้านสนบ การคัดลายมือ การเขียนข้อความและคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านตาพราม ภาพ ตัด ปะ

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะนำเสนอเรื่องอื่นๆ อีกไหมครับ แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ส่งโครงการภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมสภาฯ ประชุมครั้งต่อไปในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ก็ขอขอบคุณคณะกรรมการเครือข่ายตมแพร์ศึกษาที่ได้มาประชุมร่วมกันในวันนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

สุพิชญา นื่องดี
(นางสุพิชญา นื่องดี) ผู้จัดรายงานการประชุม
เลขานุการสภา อบต.ตม (ชั่วคราว)

สุทัศน์ พระงาม
(นายสุทัศน์ พระงาม) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภา อบต.ตม

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตมแล้ว

ลงชื่อ อาทิตย์ ชื่นบาน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายอาทิตย์ ชื่นบาน)
สมาชิกสภา อบต.ตม หมู่ที่ ๑๑

ลงชื่อ สนอง สุขอุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายสนอง สุขอุ่ม)
สมาชิกสภา อบต.ตม หมู่ที่ ๒

ลงชื่อ อาทิตย์ ปัดภัย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายอาทิตย์ ปัดภัย)
สมาชิกสภา อบต.ตม หมู่ที่ ๓

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๗

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้มาประชุม		
๑	นายสุทัศน์ พระงาม	ประธานสภา อบต.ตม	
๒	นางล้น พิกุลทอง	รองประธานสภา อบต.ตม	
๓	นางสาวมยุรี สุวรรณราช	เลขานุการสภา อบต.ตม	
๔	นางสุวรรณี ตุ่มทอง	สมาชิกสภา อบต.ตม หมู่ที่ ๑	
๕	นางอภิญา อุดราศรี	สมาชิกสภา อบต.ตม หมู่ที่ ๒	
๖	นายสนอง สุขอุ้ม	สมาชิกสภา อบต.ตม หมู่ที่ ๒	
๗	นายอาทิตย์ ปัดภัย	สมาชิกสภา อบต.ตม หมู่ที่ ๓	
๘	นายปรีชา สุขอุ้ม	สมาชิกสภา อบต.ตม หมู่ที่ ๓	
๙	นายวันดี มณฑล	สมาชิกสภา อบต.ตม หมู่ที่ ๔	
๑๐	นายอภิสิทธิ์ พลศรี	สมาชิกสภา อบต.ตม หมู่ที่ ๔	
๑๑	นายทศ แม่นผล	สมาชิกสภา อบต.ตม หมู่ที่ ๕	
๑๒	นายฤทธิ์ ออกุ่น	สมาชิกสภา อบต.ตม หมู่ที่ ๕	
๑๓	นายณรินทร์ เหล่าดี	สมาชิกสภา อบต.ตม หมู่ที่ ๖	
๑๔	นายเสาทิพย์ บุญสอน	สมาชิกสภา อบต.ตม หมู่ที่ ๖	
๑๕	นายชัชฌพงษ์ สิ้นสุพรรณ	สมาชิกสภา อบต.ตม หมู่ที่ ๗	
๑๖	นายสรอน วงษ์มี	สมาชิกสภา อบต.ตม หมู่ที่ ๗	
๑๗	นายสิรพงศ์ หงษ์ศรีจันทร์	สมาชิกสภา อบต.ตม หมู่ที่ ๘	
๑๘	นายไพฑูรย์ สมนาค	สมาชิกสภา อบต.ตม หมู่ที่ ๘	
๑๙	นายช่วย บุญเนื่อง	สมาชิกสภา อบต.ตม หมู่ที่ ๙	
๒๐	นายทรงเกียรติ คำฝอย	สมาชิกสภา อบต.ตม หมู่ที่ ๑๐	
๒๑	นายชิน ยี่งหาญ	สมาชิกสภา อบต.ตม หมู่ที่ ๑๐	
๒๒	นายอาทิตย์ ชื่นบาน	สมาชิกสภา อบต.ตม หมู่ที่ ๑๑	
๒๓	นายนิราช จำนรักษ์	สมาชิกสภา อบต.ตม หมู่ที่ ๑๑	
๒๔	นายเกียรติศักดิ์ สนุกแสน	สมาชิกสภา อบต.ตม หมู่ที่ ๑๒	
๒๕	นายประสิทธิ์ สุขอุ้ม	สมาชิกสภา อบต.ตม หมู่ที่ ๑๒	
	ผู้เข้าร่วมประชุม		
๑	นายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	
๒	นายชาคร นันทา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	
๓	นางจารุณี พานิกุล	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	
๔	นายเสถียร เลื่อนทอง	เลขานุการนายก อบต.ตม	
๕	นายเต็ม ตุ่มทอง	ที่ปรึกษานายก อบต.ตม	
๖	นางกฤษณา หงษ์แก้ว	ที่ปรึกษานายก อบต.ตม	

၆၅

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕
วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องสำรวจการจัดเก็บภาษี

๑.๒ เรื่องการคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชน

ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

.....

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ เรื่อง พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๕๕

.....

.....

๓.๒ เรื่องเตรียมจัดงานวันพ่อแห่งชาติ

.....

.....

๓.๓ เรื่องการจัดกีฬาประจำปี (อบต.ตมคัพ) ขององค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

๓.๔ เรื่องการพิจารณาซื้อห้องสภาตำบล (เก่า) , ห้องน้ำอบต.ตม, ถังเก็บน้ำฝน
ขนาด ๕๐ ลบ.ม.

.....

.....

๓.๕ เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบล เนื่องจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมดวาระจำนวน ๓ ราย

.....

.....

๓.๖ เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหมดวาระ

.....

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๔.๑ เรื่องการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๕
วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๓ เรื่อง การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
๑.๔ เรื่อง
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ผู้บริหารท้องถิ่นแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่น
มติที่ประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
มติที่ประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

คม

สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๑
วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.๑ เรื่อง การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
- ๑.๒ เรื่อง

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ผู้บริหารท้องถิ่นแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่น

มติที่ประชุม

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น

มติที่ประชุม

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม

.....
.....